



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 25 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6332

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 39.17 Ad Value: 42,303.60 PRValue (x3): 126,910.80

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทวีปี่ร้องโดนละเมิดลิขสิทธิ์เสียหายกว่า478ล.

ทวีปี่ร้องโดนละเมิดลิขสิทธิ์เสียหายกว่า478ล.



● ทวีปี่ร้องดีเอสไอ โอดโดนละเมิดลิขสิทธิ์
หนังจีนเสียหายกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายอานแอริในฮ่องกงก็ถูกละเมิดผ่านเว็บ-
แอปพลิเคชันทันที ด้านอธิบดีดีเอสไอจัด
กฎหมายพอกเงินอัยทรัพย์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) นายเดสมอนด์ ชาง ผู้จัดการ
ทั่วไป บริษัท ทวีปี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
พร้อมด้วยนายชัยยุทธ ทวีปี่ วรเดช ประธาน
กรรมการบริษัทเอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์
จำกัด) ตัวแทนลิขสิทธิ์ของกลุ่มทวีปี่ และ
นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรี้งพัฒน์กิจ เดินทางเข้าพบ
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เพื่อหารือ
แนวทางแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์หนัง ซีรีส์ของ
กลุ่มทวีปี่ ซึ่งร่วมกับ บริษัทเอ็มวีทีวี เปิดธุรกิจ
ออนไลน์สตรีมมิ่ง โดยให้บริการแบบทั้งบอกรับ
สมาชิกและไม่รับสมาชิก ในการรับชมหนัง
ซีรีส์และช่องรายการจากฮ่องกงและประเทศ
จีน มีทั้งเสียงพากย์ไทยและจีน โดยเปิดตัว
ธุรกิจในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ได้ตรวจพบ
การละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
เป็นจำนวนมาก มีการลักลอบนำหนังและซีรีส์
รวมทั้งคอนเทนต์ของบริษัททวีปี่ ไปให้บริการ
บนอินเทอร์เน็ตทั้งแบบเรียกค่าสมาชิกและไม่
เรียกเก็บ ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจเป็น

อย่างมาก ทวีปี่จึงเข้าไปข้อมูลกับทางการไทย
ถึงแนวทางปัญหาการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์
ตามที่เคยให้ความร่วมมือกับตำรวจได้หวั่นและ
สิงคโปร์ มาแล้ว ทั้งนี้เพื่อจัดการต้นตอขาดการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
“ทวีปี่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์หนังทุกเรื่องมูลค่า
ความเสียหายประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือกว่า 478 ล้านบาทในทันทีที่มีการฉายซีรีส์
ที่ฮ่องกง ในไทยก็นำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
และแอปพลิเคชันเลยทีเดียวว่าโดนละเมิดลิขสิทธิ์
แบบ 100 เปอร์เซ็นต์” นายเดสมอนด์ กล่าว
นายชัยยุทธ กล่าวว่า ทางเอ็มวีทีวีได้

ชักชวนกลุ่มทวีปี่ ให้เข้ามาขายธุรกิจบันเทิง
ในประเทศไทย เพราะเชื่อมั่นในอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อัน
ดีของไทยกับจีน ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาว
จีนเข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 10 ล้านคนต่อ
ปี การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นในการขยายการลงทุนในกลุ่ม
ทวีปี่ฮ่องกงและกลุ่มธุรกิจอื่นที่จะเข้ามาลงทุน
โดยขณะนี้เทคโนโลยีตัวใหม่ที่สามารถสกัด
กันและบล็อกการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ แต่ตามกฎหมายไทย
ดีเอสไอไม่สามารถดำเนินการได้ในทันทีจะต้อง
ร้องศาล และต้องการความร่วมมือจากกสทช.

และกระทรวงดิจิทัล

ด้านนายอดิศักดิ์ กล่าวว่า ดีเอสไอได้
ให้ข้อมูลว่าเว็บไซต์เผยแพร่ภาพยนตร์และ
ซีรีส์ละเมิดลิขสิทธิ์ เบื้องหลังคือเว็บไซต์พอน
ออนไลน์และให้บริการหนังเรดเอ็กซ์ โดยใช้
ภาพยนตร์และซีรีส์เป็นหน้าฉากบังหน้าเพื่อ
ดึงคนให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก ในส่วนของ
การปราบปรามจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื่องจากปัจจุบัน
มูลค่าความเสียหายจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์
มูลค่ามหาศาล ฟรีทีวียังไม่ได้เริ่มออกอากาศ
ซีรีส์ก็ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน
ต่างๆ แล้ว

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวถึงการให้ความ
ช่วยเหลือตัวแทนลิขสิทธิ์ของกลุ่มทวีปี่ว่า ดีเอสไอ
ได้รับเรื่องไว้สืบสวนขยายผลเนื่องจากที่ผ่าน
มารัฐบาลมีนโยบายปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์อยู่แล้ว แต่มีข้อติดขัดตรงที่ผู้ละเมิด
ไปเปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่ในต่างประเทศ แม้จะถูก
ปิดก็ไปเปิดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นดีเอสไอ
จะใช้มาตรการตามกฎหมายพอกเงินเข้ามา
ดำเนินการเพื่อตัดวงจรการเงินโดยจะแกะรอย
ตามเส้นทางการเงินเพื่อยึดอัยทรัพย์ที่ได้มา
จากการละเมิดลิขสิทธิ์